

SHR – ว่ากันไปตามแนวโน้ม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วหัว... SET Index กันบ้างดีกว่าครับวันนี้ เอยถึงเรื่องอะไร มาแยะแล้ว

หุ้นรายตัว ก็ตามแนวโน้มกันไป LIVE หลายๆ ตัวแล้วเหมือนกัน ใครที่เล็งๆ ตัวไหน ชอบๆ ตัวไหน บางทีทำเนิ่นยามมา ทำเนื่อก้ออาจจะได้เห็นมุมมองไปพร้อมๆ กันแล้วละนะ... ในส่วนของ ตลาด หรือ SET Index หลายๆ ทำเนื่อก้อเล ว่าจะเอาอย่างไรดี เพราะอาจจะได้ยินมาว่า ตลาดหุ้นไทยในปี 65 นี้ จะมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1750+/- หรือ ไม่ต่างจากนี้ก็จุดนี้แหละ บางทำเนื่อก้ออาจจะได้ยินการให้ความเสี่ยงที่เหมาะสม หรือว่าระดับที่น่าสนใจเข้าซื้อ ก็แถวๆ 1600+/- หรือ 1600-1580.. อันนี้ เหนือเมฆก็เห็นด้วยนะว่า ลงเลแหละหรือจะมองว่า คิดหนักมากกว่า ก็ว่าได้ เพราะโดยคร่าวๆ ก็มีกรอบกว้างตัวประมาณ 100 จุดบวกลบแค่นั้น การต่ำกว่า 1600 ลงมา ใครๆ ก็มองว่าน่าซื้อ แล้วพอเข้าใกล้ 1750+/- ก็ต้องมองว่าน่าขาย อย่างนั้นหรือก็ต้องตอบว่า ก็ถ้ามองกันอย่างนั้น ก็ต้องเล่นแบบนั้นแหละครับ... แต่ขอบอกนะครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาว่ากันโดยอิงปัจจัยพื้นฐานทำเนื่อก้อนะครับ ถ้าจะถามถึงปัจจัยทางเทคนิค ก็จะมีมุมมองที่หลากหลายมากกว่า และ บางมุมมองก็อาจจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงก็มี... อย่างของเหนือเมฆ ก็อาจจะเรียกไปในแนวทาง “ทำตัวอย่างไร” มากกว่า... ก็ถ้าแนวโน้มยังไม่ดี ก็ยังเล่นไม่เต็มตัว แต่ถ้าแนวโน้มดี? เมื่อไหร่ก็ได้เต็มที... อย่างตอนนี้ ก็ยังมองว่า มีแนวโน้มไปได้ ที่กำลังจะลงโนดสั้น 4 อยู่ และนั่น แปลว่าระดับที่น่าสนใจจริงๆ ก็น่าจะต้อง 1500-1450 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1450 ไว้ด้วย... ถ้าไม่ลงถึง ก็ต้อง 1680 ผ่านสิ

ดูตามเกม... บางจังหวะ ก็อาจจะเล่นเกมได้ทั้งสั้นและยาว แต่ก็ต้องดูจังหวะถ้าจะเล่นแบบ

จบในวัน ถ้าจะพลิกแบบปลอดภัยหน่อย ก็เน้นเล่นรอบยาวๆ กันไปก่อนเลยจะดีกว่า แต่ก็ก็มีทางหนีไว้ด้วย

แนวรับ : ... 4.30-4.20 **ไม่ต่ำกว่า 4.10** **ไว้ก่อน จะอุ่นใจกว่า**

เป้าหมาย : ... 4.60-4.70 **เป็นแค่เป้าเล่นรอบ ยาว ๆ มอง 5.50**

Price Chart...(SHR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SHR... อย่างที่กล่าว Trend Line ไม่ได้หรือ เลือกจุดตีไม้คดลอง ก็เอา MA. โดยเป็นระยะสั้นพอไม่ว่าจะ 20, 25 หรือ 30 วัน ก็พอได้ แล้วเล่นเป็นรอบสัญญาณซื้อมาก็ซื้อ สัญญาณขายมาก็ขาย... ที่สำคัญ ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของ MA. และรู้ถึงจุดซื้อจุดขายด้วยแล้ยงถ้าใครได้เรื่อง รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ด้วยแล้วนั้น ก็ยังดี ... ใน 3 เรื่องที่กล่าวมานี้ ถ้าใครได้เป็นทั้ง 3 เรื่องได้ ก็พอแล้วละในเบื้องต้น แล้วจะมีตัวสำรองหรือตัวช่วยไว้ซึก 1-2 เครื่องมือ คือ Indicator ก็ จะเรียกว่าเป็นเสียดิตดปิกแล้ว ก็ว่าได้ ซื้อและขาย ก็ น่าจะต้องเป็นกำไร อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง ก็แล้วแต่รอบอย่างภาพนี้ ก็ลองใช้แค่ 3 เรื่องที่กล่าวมา แล้วรอดูกัน